

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện tại buổi gặp mặt đối thoại giữa Lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Văn Quan về kế hoạch tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu Xuân năm 2024.

Ngày 16/4/2024, đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi gặp mặt giữa lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2024; tham dự buổi gặp mặt có Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban của huyện: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Lao động, TBXH - Dân tộc; Nông nghiệp và PTNT; Thanh tra; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Đội trưởng (Phó) các đội Chi cục Thuế huyện; Các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Liên Việt Postbank chi nhánh huyện Văn Quan; Đội Quản lý thị trường số 5; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và một số hộ kinh doanh trên địa bàn và các Doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được xem phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2023; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện đến cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư; Lãnh đạo các đơn vị có liên quan đã cung cấp thông tin chính sách có liên quan đến doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh để phổ biến tại Hội nghị; các nội dung liên quan trong chính sách hỗ trợ thuế, chính sách tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng, thủ tục đầu tư, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư, dự án;...

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo năm 2024, tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, huyện với việc triển khai tích cực, hiệu quả các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực, nền kinh tế bước đầu có sự phục hồi; hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo có nhiều khởi sắc, tạo đà nâng cao tốc độ tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều nhà đầu tư đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào; một số dự án trọng điểm đang được triển khai tích cực sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Để thực hiện

thăng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giao, trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện tiếp tục xác định phương châm hành động với chủ đề là: *Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá*; phục vụ doanh nghiệp và người dân, coi trọng vai trò quan trọng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với địa phương. Sự phát triển của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cũng là nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội nghị đã tiếp nhận, lắng nghe tham luận của Hội Doanh nghiệp huyện; 06 lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Hội Doanh nghiệp huyện và các doanh nghiệp, hợp tác xã; các ý kiến cơ bản tập trung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, kiến nghị về các thủ tục đất đai, hỗ trợ mặt bằng, cho thuê đất, hỗ trợ liên kết, bao tiêu sản xuất, giới thiệu thị trường đầu ra sản phẩm... những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị trao đổi, làm rõ. UBND huyện xin được tiếp thu và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng cụ thể hóa bằng các giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh tại hội nghị, cần tập trung chỉ đạo, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Nêu cao tinh thần luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, chăm lo giải quyết các vấn đề trần trở, khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh; chủ động tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh để xem xét giải quyết và tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn phát triển.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND huyện chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền. Nghiên cứu, tham mưu, báo cáo UBND huyện đối với kiến nghị của Hội Doanh nghiệp huyện về cho sử dụng 01 phòng để làm trụ sở làm việc của Hội Doanh nghiệp (thuê, mượn).

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai; thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai theo thẩm quyền.

2. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đổi mới các mô hình sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất, năng lực, sức cạnh tranh; đổi mới, sáng tạo và có những giải pháp mang tính chất dài hạn để thích nghi, chuyển đổi phương thức quản lý, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu và tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, các định hướng, chủ trương của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị và tổ chức sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, tương tác nhiều hơn, chặt chẽ hơn với các cơ quan quản lý Nhà nước để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện và của tỉnh.

- Đối với các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần phản ánh kịp thời đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo **huyện** để nắm, trực tiếp chỉ đạo và xử lý, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

Hoàng Thị Hương Giang